
50. þing Íþróttabandalags Hafnarfjarðar
Haldið í Álfafelli laugardaginn 20. maí 2017

Þingskjal nr. 

Tillaga um forgangsröðun í uppbyggingu íþróttamannvirkja frá 49. þingi 
ÍBH eða síðar.

50. þing ÍBH haldið 20. maí 2017 í Álfafelli samþykkir að samkomulag verði 
gert milli ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar um sameiginlega 5 ára áætlun  um 
uppbyggingu nýrra íþróttamannvirkja. Í tillögunni er gert ráð fyrir því að 
framlag Hafnarfjarðarbæjar til nýrra íþróttamannvirkja sé og verði um það bil 
kr. 500.000.000 – 600.000.000 á ári.

Greinargerð:
1. Milliþinganefndin var skipuð í allsherjarnefnd 49. þings ÍBH 25. apríl 2015 

um forgangsröðun uppbyggingar íþróttamannvirkja í Hafnarfirði. Nefndina 
skipa Kristbjörn Óli Guðmundsson formaður, Samúel Guðmundsson fulltrúi 
Hauka, Viðar Halldórsson fulltrúi FH, Ingólfur Arnarson fulltrúi 
Kvartmíluklúbbsins, Anders Már Þráinsson fulltrúi Skotíþróttafélags 
Hafnarfjarðar, Haukur J. Eiríksson fulltrúi Dansíþróttafélags Hafnarfjarðar, 
Ólafur Þór Ágústsson fulltrúi Golfklúbbsins Keilis og Þórunn Ansnes fulltrúi 
Hestamannafélagsins Sörla.

2. Í erindisbréfi er komið inn á hlutverk nefndarinnar sem er að raða tillögum 
frá 49. þingi ÍBH sem fjalla um uppbyggingu íþróttamannvirkja og voru 
samþykktar í allsherjarnefnd þingsins og síðan samþykktar af þinginu í flokka 
s.s. í lítil verkefni, meðal stór verkefni og stór verkefni og koma sér saman um 
framkvæmdaröð þeirra. Er það mikilvægt til upplýsinga fyrir mismunandi 
samstarfsaðila s.s. aðildarfélögin, sveitastjórnarmenn, starfsmenn 
Hafnarfjarðarbæjar og aðra utanaðkomandi aðila. Nefndin getur óskað eftir 
ítarlegri gögnum frá flutningsaðilum tillagna ef hún telur þörf á því.
Nefndin á að skila skýrslu á formannafundi ÍBH sem verður haldinni í 
nóvember 2016. Endanlegu áliti á nefndin að skila á 50. þingi ÍBH sem verður 
haldið í apríl 2017. Erindisbréfið var samþykkt af stjórn ÍBH 3. mars 2016.

3. Frekari gögn 
Félögunum sem eru tillöguhafar, var gefinn kostur á að skila inn frekari 
gögnum og gera grein fyrir því sem bættist við. Eftirtalin félög skiluðu inn 
ítarlegri gögnum, Golfklúbburinn Keilir, Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar, 
Hestamannafélagið Sörli, Knattspyrnufélagið Haukar og Badmintonfélag 
Hafnarfjarðar.



4. Tillagan
Strax í fyrstu umfjöllun nefndarinnar um þær tillögur sem lágu fyrir voru 
nefndarmenn sammála um að gera tillögu sem gæti orðið að samkomulagi 
milli ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar um framlög til uppbyggingar 
íþróttamannvirkja næstu árin.
Ákveðið var að gera tillögu sem væri í exelformi (fylgiskjal 1) og væri áætlun 
til 5 ára annarsvegar og síðan í framhaldi hvað væri fyrirsjáanlegt á næstu 5 
árum þar á eftir.

5. Tillaga að framkvæmdaröð verkefna
5.1 Frá 2016-2021 endurbætur/breytingar á golfvelli Golfklúbbsins 

Keilis á Hvaleyri.
5.2 Frá 2016-2018 bygging íþróttasalar 2259m2 hjá 

Knattspyrnufélaginu Haukum á Ásvöllum.
5.3 Frá 2017-2021 bygging nýs skotvallar og frágangur á svæði hjá 

Skotíþróttafélagi Hafnarfjarðar á Iðavöllum.
5.4 Frá 2017-2020 knatthús 8600m2 hjá Fimleikafélagi Hafnarfjarðar í 

Kaplakrika.
5.5 Frá 2018-2020 bygging nýrrar reiðhallar með félagsaðstöðu og 

annarri tilheyrandi aðstöðu 4200m2 hjá Hestamannafélaginu Sörla 
að Sörlastöðum.

5.6 Frá 2018-2021 bygging knatthúss hjá Knattspyrnufélaginu Haukum 
á Ásvöllum.

5.7 Frá 2019-2021 önnur verkefni sem voru ekki tillögur á 49. þingi 
ÍBH.

5.8 Frá 2021 breytingar á golfskála hjá Golklúbbnum Keili á Hvaleyri.
5.9 Frá 2021 bygging danssalar 750m2 hjá Dansíþróttafélagi 

Hafnarfjarðar, staðsetning óákveðin.
5.10 Frá 2022-2024 bygging nýrrar áhorfendastúku við 

knattspyrnuvöll hjá Knattspyrnufélaginu Haukum á Ásvöllum.
5.11 Frá 2022-2023 bygging forsalar í íþróttamiðstöð 400m2 hjá 

Knattspyrnufélaginu Haukum á Ásvöllum.
5.12 Frá 2022-2026 bygging badmintonhúss 10 vellir 20mx80m hjá 

Badmintonfélagi Hafnarfjarðar, staðsetning óákveðin.

Viðhald / rekstur
6.1 Frá 2017-2018 endurnýjun á knattspyrnugervigrasi í 
Kaplakrika.
6.2 Frá 2017 breytingar á Andrasal Íþróttamiðstöðinni Björk fyrir 
dansaðstöðu fyrir DÍH.
6.3 Badmintonhús var fært aftar í tímaáætlun á þeirri forsendu að 
BH fengi Íþróttahúsið við Strandgötu til rekstrar.



NOKKUR LOKAORÐ
Á meðan nefndin hefur verið að störfum hefur svo sem ýmislegt gerst sem hefur áhrif 
á tölulegar staðreyndir í tillögunni og kallar á breytingar og eða leiðréttingar á 
skjalinu á þinginu.
Það er  staðföst trú nefndarmanna að rétt sé að koma þessum málum í fastari skorður, 
og sannarlega er hægt að færa rök fyrir því að gera megi betur í þessum málum í 
Hafnarfirði, og eiga nokkur íþróttafélög í Hafnarfirði undir högg að sækja þegar 
kemur að uppbyggingu á nýrri aðstöðu.

Flutningsaðili: Milliþinganefnd 49. þings ÍBH

Vísað til:      Allsherjarnefndar          Fjárhagsnefndar          Íþróttanefndar          Laganefndar   


